

จดหมายข่าว "ร่วมสน" วิชาการ



ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2566



วันที่ 2 ตุลาคม 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นำโดย นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วันที่ 2 ตุลาคม 2566

การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะครูและนักเรียนในโครงการ Step Homestay 2023 นำโดย นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และคณะครู ณ ห้องเรียน 7201 โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



จดหมายข่าว "รุ่มสน" วิชาการ



ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2566



วันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 การอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning และ ประชุมประเมิน ทบทวนระบบการเรียนรู้ โดย ดร.พรศักดิ์ ทัพยงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักชาธรรม และนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วันที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นำโดย นายสิงหา รักชาธรรม นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และโครงการห้องเรียนพิเศษ นวัตกรรม - รัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จดหมายข่าว "ร่วมสน" วิชาการ



ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2566



วันที่ 6 ตุลาคม 2566 โรงเรียนระยองวิทยาคม นำโดย นายวีระวัฒน์ เพ็ชรดกรรฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วันที่ 7 ตุลาคม 2566 พิธีเปิดค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ โดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



จดหมายข่าว "รุ่มสน" วิชาการ



ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2566



วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 งานห้องสมุดโรงเรียนระยองวิทยาคมจัดโครงการยุวบรรณารักษ์สู่โลกกว้าง โดยนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยและเข้าร่วมงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ



วันที่ 22 ตุลาคม 2566 พิธีปิดค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ และห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จดหมายข่าว "รุ่มสน" วิชาการ



ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2566



วันที่ 26 ตุลาคม 2566 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรดงรรจ์ นายสิงหา รักฆารธรรม และนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วันที่ 27 ตุลาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 โดย นายสมปอง โชคนิมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน นายวีระวัฒน์ เพ็ชรดงรรจ์ และนางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



จดหมายข่าว "ร่มसन" วิชาการ



ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2566



วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ได้มีการอบรมปฏิบัติการเรื่องจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (กรมการและเลขาบุคลากร) และ นางสาวภัทราพร เสนภักดี นักจิตวิทยา เป็นวิทยากรในครั้งนี้อย่างดี ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นายสิงหา รักชาธรรม และ นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วันที่ 31 ตุลาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุวัฒน์ อินทรสาย์ณห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าน ดร.จารุณี ต้นติเวชวุฒิกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ท่านสมภพ วงศ์ทางประเสริฐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นประธาน นายสมปอง โชคนิมิตร นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ และ นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)